
BORGARRÁÐ 15. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
sundurliðun á lögfræðikostnaði Félagsbústaða - R18060131

Flokkur fólksins óskar eftir að fá sundurliðun á þeim 111 m.kr. sem Félagsbústaðir hafa eytt í 
lögfræðikostnað. Hvað af þessari upphæð fór í lögfræðiráðgjöf og hvað í útburðarmál o.s.frv. 
Óskað er einnig eftir að fá upplýsingar um þau lögfræðifyrirtæki sem hér um ræðir og hvað 
hvert fyrirtæki fékk í krónum 


